



ที่ กบ ๐๐๒๓.๔/ว ๕๙๘๕

ศาลากลางจังหวัดกระบี่
๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง แนวทางการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีให้มีผลในวันครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดกระบี่ ที่ กบ ๐๐๒๓.๔/ว ๕๒๔๙ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๔๓๖๑

ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเพื่อเสนอขอจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจเจตนาารมณ์ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ แล้วจึงส่งเรื่องไปยังอำเภอและจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็น และส่งเรื่องให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบและกระทรวงมหาดไทยพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ เมื่อจัดให้มีการสำรวจเจตนาารมณ์แล้ว จะต้องส่งเรื่องให้ถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบภายในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดการจัดให้มีการสำรวจเจตนาารมณ์ครั้งนั้น ๆ และในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีผลในวันครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้ส่งเรื่องถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายใน ๑๘๐ วัน ก่อนวันที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีผลในวันครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี นับแต่วันเลือกตั้ง จึงขอให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ นั้น เทศบาลควรจัดให้มีการสำรวจเจตนาารมณ์ของประชาชนในเขตเทศบาลภายใน ๒ ปี ก่อนครบวาระ แล้วเสนอเรื่องให้อำเภอ (เฉพาะกรณีเทศบาลตำบลเปลี่ยนแปลงฐานะ) และจังหวัดให้ความเห็นชอบ โดยต้องส่งเรื่องถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อเสนอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาต่อไป

๒. กรณีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลควรจัดให้มีการสำรวจเจตนาารมณ์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภายใน ๒ ปี ก่อนครบวาระ แล้วเสนอเรื่องให้อำเภอและจังหวัดให้ความเห็นชอบ โดยต้องส่งเรื่องถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เพื่อเสนอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาต่อไป

/ ๓. กรณี...

๓. กรณีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยเสนอเรื่องการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเคยมีการสำรวจเจตนารมณ์มาแล้ว และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งเรื่องคืนให้สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาและยืนยันเรื่องดังกล่าว ขอให้สำรวจเจตนารมณ์เพิ่มเติมจากข้อมูลที่มีด้วย
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นางอนุวรรตน์ ไฉนเทพี)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๑๙๑๐

๓



ราชอาณาจักรไทย
เลขที่ 14887
วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๖
เรื่อง

ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๕๓๖๖

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แนวทางการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีให้มีผลในวันครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น

๗๒๓๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

๕ พ.ย. ๒๕๖๖

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๕๙๑๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

๑๕๗

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเพื่อเสนอขอจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจเจตนารมณ์ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ แล้วจึงส่งเรื่องไปยังอำเภอและจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็น และส่งเรื่องให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบและกระทรวงมหาดไทยพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ เมื่อจัดให้มีการสำรวจเจตนารมณ์แล้ว จะต้องส่งเรื่องให้ถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบภายในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดการจัดให้มีการสำรวจเจตนารมณ์ครั้งนั้น ๆ และในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีผลในวันครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้ส่งเรื่องถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายใน ๑๘๐ วัน ก่อนวันที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีผลในวันครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี นับแต่วันเลือกตั้ง จึงขอให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ นั้น เทศบาลควรจัดให้มีการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตเทศบาลภายใน ๒ ปี ก่อนครบวาระ แล้วเสนอเรื่องให้อำเภอ (เฉพาะกรณีเทศบาลตำบลเปลี่ยนแปลงฐานะ) และจังหวัดให้ความเห็นชอบ โดยต้องส่งเรื่องถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อเสนอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาต่อไป
๒. กรณีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลควรจัดให้มีการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภายใน ๒ ปี ก่อนครบวาระ แล้วเสนอเรื่องให้อำเภอและจังหวัดให้ความเห็นชอบ โดยต้องส่งเรื่องถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เพื่อเสนอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาต่อไป

/๓. กรณี...

๓. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยเสนอเรื่องการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเคยมีการสำรวจเจตนารมณ์มาแล้ว และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งเรื่องคืน
ให้สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาและยืนยันเรื่องดังกล่าว ขอให้สำรวจเจตนารมณ์เพิ่มเติมจากข้อมูลที่มีด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกวิทย์ มีเพียร)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ๒
โทร./โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๓๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน ณัฏฐวิวัฒน์ ๐๙ ๐๙๓๘ ๕๒๒๗